

Cục Quản lý giá làm việc với đại diện của Malaysia trong Hội thẩm định viên về giá ASEAN

Hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) được thành lập ngày 8/8/1967 tại Bangkok (Thái Lan) với 05 quốc gia thành viên sáng lập là: Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore và Thái Lan. Các quốc gia ASEAN khác lần lượt tham gia: Brunei (1984), Việt Nam (1995), Lào và Myanmar (1997), Căm-pu-chia (1999). Các quốc gia thành viên tổ chức Hội nghị thẩm định viên về giá ASEAN theo hình thức luân phiên hàng năm. Năm nay, Malaysia là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 25.

Để chuẩn bị cho Hội nghị AVA lần thứ 25, đại diện ban tổ chức Hội nghị thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 22 (AVA Malaysia) đã đến làm việc với một số đơn vị thuộc Cục Quản lý giá ngày 8/6/2023. Đoàn làm việc về phía AVA Malaysia gồm có ông Elvin Fernandez, chủ tịch Hội thẩm định giá doanh nghiệp Malaysia, nguyên chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC) và ông Michael K.K.Kong, thành viên của AVA Malaysia, Giám đốc Công ty Mac Real International. Hai bên đã cùng trao đổi, tìm hiểu về việc quản lý nghề thẩm định giá ở hai nước, cũng như trao đổi thông tin về Hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 25, đồng thời hướng tới việc chung tay nâng cao chất lượng nghề thẩm định giá trong cộng đồng ASEAN.

Theo thông tin từ AVA Malaysia, Hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 25 sẽ được tổ chức tại Thành phố Kunching, thủ phủ của tỉnh Sarawak, Malaysia từ 18-20/9/2023. Dự kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính Malaysia sẽ tham dự khai mạc Hội nghị AVA 2023.

Chủ đề của hội nghị là “Scaling new heights in Real estate and Business valuation” (Nâng thẩm định giá doanh nghiệp và bất động sản lên một tầm cao mới). Chương trình của Hội nghị bao gồm báo cáo quốc gia của các nước thành viên, các bài tham luận và trao đổi của các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định giá theo các chủ đề như ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thẩm định giá, thẩm định giá tài sản vô hình, thẩm định giá bất động sản,... Đại diện AVA Malaysia mong muốn được chào đón các thẩm định viên và doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam đến tham dự Hội nghị cũng như viết bài tham luận cho Hội nghị AVA 2023.



Ảnh: buổi làm việc!